

Số: /KH-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông nghiệp trong mùa nắng nóng

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 27/6/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông nghiệp trong mùa nắng nóng.

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai công tác chất lượng, ATTP lĩnh vực Nông nghiệp trong mùa nắng nóng, cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện năm 2024;

Phối hợp cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản; đặc biệt giám sát các chất phụ gia, chất bảo quản trong danh mục được phép sử dụng và các chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản;

Tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm;

Tạo sự chuyên biến mạnh mẽ về nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, đặc biệt việc tuân thủ các quy định về sử dụng phụ gia, chất bảo quản sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh nói chung và trong mùa nắng nóng đang diễn ra.

#### II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

##### 1. Thông tin, tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý chất lượng, ATTP. Đổi mới hình thức, nội dung truyền thông cho phù hợp với từng đối tượng, chú trọng truyền thông về trách nhiệm quản lý, bảo đảm ATTP, thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản;

Phối hợp với các Hội đoàn thể tuyên truyền phổ biến một số kiến thức cần thiết trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất chế biến kinh doanh nông sản đảm bảo chất lượng, ATTP cho các Hội viên.

## **2. Giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản**

Phối hợp công tác giám sát việc tuân thủ các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm; giám sát dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản trên từng lĩnh vực, đặc biệt tăng cường giám sát việc sử dụng phụ gia, chất bảo quản trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, dư lượng thuốc BVTV trong trồng trọt và dư lượng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

## **3. Kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các quy định về ATTP**

Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm về quản lý chất lượng, ATTP theo nhiệm vụ được giao, tránh chông chéo và không gây phiền hà cho các cơ sở; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định;

Trong quá trình kiểm tra, cần tăng cường sử dụng các test nhanh để sơ bộ đánh giá kết quả mẫu thực phẩm và lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện**

#### **\* Lĩnh vực Nông lâm sản và thủy sản**

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 12/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; đặc biệt việc sử dụng phụ gia, chất bảo quản cho phép trong sản phẩm nông lâm thủy sản; trong đó cần lưu ý:

- Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến nằm trong danh mục cho phép theo đúng liều lượng, đối tượng (theo quy định của Nhà nước như Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ Y tế và hướng dẫn của nhà sản xuất);

- Không sử dụng chất cấm, các chất ngoài danh mục cho phép trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Thực hiện các biện pháp tăng cường việc kiểm soát quy trình kỹ thuật trong quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản;

Phối hợp giám sát về dư lượng kháng sinh cấm và các chất động hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn; trong đó tập trung giám sát các chất phụ gia, chất bảo quản, chất hỗ trợ chế biến được sử dụng nhiều trong sản xuất nhằm kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm trong mùa nắng nóng đang diễn ra;

Hậu kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; đặc biệt là việc sử dụng chất phụ gia, chất bảo quản nằm trong danh mục cho phép. Kiểm tra việc thực hiện nội dung cam kết về ATTP theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

Theo dõi, tổng hợp, tham mưu báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện để xem xét giải quyết.

#### **\* Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật**

Tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn (thuốc BVTV, phân bón,...) tại các cơ sở sản xuất ban đầu. Vận động, khuyến khích các cơ sở tham gia mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, VietGAP,...;

Phối hợp giám sát dư lượng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào 05 loại chính: Dưa leo, khổ qua, rau muống, ớt, hành lá.

#### **\* Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y**

Tăng cường công tác tuyên truyền việc không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi;

Phối hợp giám sát tồn dư chất cấm, dư lượng kháng sinh, Colifom và tổng số VKHK trong thịt, gia súc nuôi tại các điểm chăn nuôi nhằm phát hiện kịp thời và hướng dẫn xử lý để đảm bảo chất lượng thực phẩm cho người tiêu dùng;

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong giết mổ gia súc, gia cầm; vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong sơ chế, kinh doanh thịt động vật; ATTP trong hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, bảo quản, kinh doanh động vật và sản phẩm từ động vật.

#### **\* Lĩnh vực Thủy sản**

Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp tập huấn cho các ngư dân nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, bảo quản thủy sản nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản. Phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương tập huấn, hướng dẫn cho các hộ nuôi, hộ sản xuất giống về quy trình sản xuất, thu hoạch, việc sử dụng thuốc và các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản;

Kiểm tra, giám sát quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản; đánh giá điều kiện, chất lượng môi trường ở cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống, sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học.

## **2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản tại địa phương theo phân cấp; kiểm tra, giám sát về ATTP và xử lý vi phạm trên địa bàn quản lý;

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý chất lượng, ATTP bằng nhiều hình thức như loa, đài phát thanh, tập huấn,... để nâng cao trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc giám sát về ATTP.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông nghiệp trong mùa nắng nóng của Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện (b/c);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**